



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร: ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๒๒

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน/เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สิน และหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้เปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยทางบริษัทฯ ได้มอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดการเติมน้ำมันให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลิตรละ ๑๐ สตางค์ พร้อมทั้งจัดทำบัตรพีทีที ฟลีทการ์ด (PTT Fleet Card) สำหรับการเติมน้ำมันรถราชการ นั้น

คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติ ๒ ประเด็น เสนอคณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้

๑. เห็นชอบการใช้บัตรพีทีที ฟลีทการ์ด (PTT Fleet Card) สำหรับเติมน้ำมันรถราชการ และบัตรสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรและรถราชการของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเติมน้ำมันเฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและร้านค้าเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการใช้บัตรพีทีที ฟลีทการ์ด (PTT Fleet Card) สำหรับเติมน้ำมันรถราชการ และบัตรสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ให้หารือกับ บริษัทฯ ว่าการใช้บัตรดังกล่าวจะมีกำหนดอัตราขั้นต่ำหรือไม่ อย่างไร

๒. ให้สำนักงานบริหารทรัพย์สิน นัดหารือร่วมกับ คณะ สำนัก วิทยาลัย ที่มีรถยนต์ประจำหน่วยงาน เพื่อหารือร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้บัตรฟลีทการ์ด (PTT Fleet Card)

๓. เห็นชอบให้มีนโยบายให้รถราชการทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ใช้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นี้เท่านั้น และให้ สำนักงานบริหารทรัพย์สินแฉ่งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ